

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในสำนักงานบริหารคณะฯ

ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562

ลำดับที่	KM	ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา/ วันที่จัดกิจกรรม
1		โครงการอบรม/สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21/4C/online/e-mobile	หน่วยทะเบียนฯ	
2		โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่21/4C/online/e-mobile	หน่วยทะเบียนฯ	
3		โครงการประกวดสหกิจศึกษา	หน่วยทะเบียนฯ	
4		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งภายใน/ต่างประเทศ	หน่วยทะเบียนฯ	
5		โครงการ Buddy	หน่วยทะเบียนฯ	
6		กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN	หน่วยทะเบียนฯ	
7		โครงการอบรม/สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21/4C/online/e-mobile	หน่วยทะเบียนฯ	
8		โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมทางการสอน	หน่วยทะเบียนฯ	
9		โครงการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าประเมินระบบการเรียนการสอน	หน่วยทะเบียนฯ	
10		โครงการอบรม/สัมมนาเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	หน่วยทะเบียนฯ	
11		อบรม "การเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework:PSU-TPSF"	หน่วยทะเบียนฯ	
12		โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
13		โครงการพี่เลี้ยงบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ระบบงานพื้นฐานเบื้องต้นแรกบรรจุ)	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
14		โครงการการจัดการบริหารงานวิจัยควบคุมการจัดการการเรียนการสอน (น.วิจัยฯ)	หน่วยวิจัยฯ	
15		โครงการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร	หน่วยวิจัยฯ	
16		โครงการเทคนิคการทบทวนวรรณกรรมและค้นหาหัวข้องานวิจัย (น.วิจัยฯ)	หน่วยวิจัยฯ	
17		โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
18		โครงการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์	หน่วยวิจัยฯ	
19		โครงการทำวิจัยอย่างไรให้เสร็จทันเวลา	หน่วยวิจัยฯ	
20		โครงการงานวิจัยสู่พาณิชย์	หน่วยวิจัยฯ	
21		โครงการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องผลงานวิชาการแบบไหน? ถึงจะเข้าตากรรมการ	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
22		โครงการแนะนำหลักสูตร Road Show 5 จังหวัดภาคใต้	หน่วยทะเบียนฯ	
23		โครงการแนะนำหลักสูตรเชิงรุกในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยทะเบียนฯ	
24		โครงการพบปะผู้บริหาร/อาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานของคณะที่รับบริการรายวิชา	หน่วยทะเบียนฯ	
25		โครงการพบปะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์	หน่วยทะเบียนฯ	
26		โครงการ Science Open House สำหรับผู้ปกครอง	หน่วยทะเบียนฯ	
27		โครงการ Road Show เพื่อสร้างความมั่นใจ	หน่วยทะเบียนฯ	
28		โครงการการส่งเสริมระบบทุนการศึกษาที่สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครอง (บัณฑิตศึกษา)	หน่วยวิจัยฯ	
29		โครงการวัดและประเมินผลความพึงพอใจ (บัณฑิตศึกษา)	หน่วยวิจัยฯ	
30		โครงการสอนเสริมรายวิชาพื้นฐาน	หน่วยทะเบียนฯ	
31		โครงการ counseling Unit	หน่วยทะเบียนฯ	
32		โครงการสอนเสริมจากภาควิชา/สาขา/สโมสรนักศึกษา	หน่วยทะเบียนฯ	
33		โครงการสำรวจความพร้อมของห้องเรียน (ที่นั่ง/เสตฯ/แอร์/ไฟ)	หน่วยอาคารฯ	
34		โครงการตรวจเช็คการใช้ห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับความจุของจำนวนที่นั่งและจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน	หน่วยทะเบียนฯ	
35		โครงการอบรม/สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	หน่วยทะเบียนฯ	
36		โครงการเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ	หน่วยวิจัยฯ	
37		โครงการ Pre-Test ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา	หน่วยทะเบียนฯ	
38		จัดกิจกรรมเพื่อผลักดันให้มีการเกิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น กิจกรรมพบปะประธานหลักสูตร เป็นต้น	หน่วยทะเบียนฯ	

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในสำนักงานบริหารคณะฯ

ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562

ลำดับที่	KM	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา/วันที่จัดกิจกรรม
39		โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคิงส์ศึกษา	หน่วยกิจการนักศึกษา	
40		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Talent Mobility	หน่วยวิจัยฯ	
41		โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณในการตีพิมพ์ผลงาน	หน่วยวิจัยฯ	
42		โครงการ google PSU search and zotero(การสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการตีพิมพ์)	หน่วยวิจัยฯ	
43		โครงการ The Best Science Project Award	หน่วยทะเบียนฯ	
44		จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา	หน่วยกิจการนักศึกษา	
45		โครงการกิจกรรมนักศึกษาเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัย	หน่วยกิจการนักศึกษา	
46		อบรมการเขียนบทความสำหรับการเผยแพร่ในวารสารและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ	หน่วยวิจัยฯ	
47		กิจกรรมเสริมสร้างแนวทางแห่งความสำเร็จในการทำงานด้านการวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
48		อบรมจรรยาบรรณในการทำวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
49		อบรมเทคนิคการทบทวนวรรณกรรมและค้นหาหัวข้องานวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
50		อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
51		อบรมเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์	หน่วยวิจัยฯ	
52		อบรมการทำวิจัยอย่างไรให้เสร็จทันเวลา	หน่วยวิจัยฯ	
53		โครงการ "วิจัยสู่นวัตกรรม"	หน่วยวิจัยฯ	
54		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Talent Mobility	หน่วยวิจัยฯ	
55		เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางานคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากร	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
56		อบรมเทคนิคการทบทวนวรรณกรรมและค้นหาหัวข้องานวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
57		อบรมเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์	หน่วยวิจัยฯ	
58		กิจกรรมพบปะนักวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างกลุ่มวิจัยใหม่ๆเพิ่มขึ้นในรูปแบบเครือข่ายวิจัย	หน่วยวิจัยฯ	
59		จัดอบรมให้ความรู้/สัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (บริการวิชาการ)	หน่วยวิจัยฯ	
60		โครงการเปลี่ยนบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ระบบงานพื้นฐานเบื้องต้นแรกบรรจุ)	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
61		โครงการบริจาคโลหิต	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
62		โครงการกีฬาสิบล้านบุรีเกมส์	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
63		โครงการเกษียณอายุราชการ	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
64		กิจกรรมฟักทองเชื่อม	หน่วยการเจ้าหน้าที่	
65		กิจกรรม "งานวันวิทยภาคภูมิ"	หน่วยวิจัยฯ	
66		โครงการเวทีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นนวัตกรรม	หน่วยวิจัยฯ	
67		โครงการ Show&Share@Science	หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพ	
68		โครงการ Tea Talk with the Dean	หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพ	
69		โครงการพัฒนางานพัฒนาด้านด้วย CoP	หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยประกันคุณภาพ	
70		โครงการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (Sc-KM)	หน่วยประกันคุณภาพ	
71		โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ (Sc-KM)	หน่วยประกันคุณภาพ	